

ภวมี กาญจนจิรากร 2563: ความสุขในการทำงาน ความสามารถในการฟื้นคืนได้ และ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวัลย์ นิยมทรัพย์, ปร.ด. 159 หน้า

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของความสุขในการทำงาน ความสามารถในการฟื้นคืนได้ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ 2) อิทธิพลของความสุขในการทำงานและความสามารถในการฟื้นคืนได้ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรกรมสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต จำนวน 187 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นต้น

ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุขในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ความสามารถในการฟื้นคืนได้อยู่ในระดับปกติ และความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ ความสุขในการทำงานด้านความรักในงาน และความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จในงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึกของบุคลากรกรมสุขภาพจิตได้ร้อยละ 39.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) ความสุขในการทำงานด้านความรักในงาน ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ และความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จในงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่องของบุคลากรกรมสุขภาพจิตได้ร้อยละ 39.2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ความสุขในการทำงานด้านความรักในงาน ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ ความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จในงาน และความสามารถในการฟื้นคืนได้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานของบุคลากรกรมสุขภาพจิตได้ร้อยละ 38.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) ความสุขในการทำงานด้านความรักในงาน ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ และความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จในงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของบุคลากรกรมสุขภาพจิตได้ร้อยละ 49.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558